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พ.ร.บ.ยาฉบบัใหม่ 

    -เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกลัยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถงึกรณกีลุ่มเภสชักรคดัค้านร่างพ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ ว่า 

อย.จะให้ทั้งสองฝ่ายมาหารือกนัในสปัดาห์นี้  ซึ่งได้ก าชับอย.ให้ยึดประโยชนป์ระชาชน และให้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาหารือ

ด้วย เพ่ือให้เกดิความชัดเจน โดยประชาชนต้องได้ประโยชน์สงูสดุ 

     ด้าน นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว. สธ. กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ นพ.เจษฎา โชคด ารงสขุ ปลัด สธ. และ นพ.

สขุมุ กาญจนพิมาย อธบิดกีรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในฐานะว่าที่ปลัด สธ.คนใหม่ เชิญนายกสภาเภสชักรรม พร้อม

ด้วยผู้สมคัรนายกสภาเภสชักรรม 3 คน และคณบดีคณะเภสชัศาสตร์ 15 สถาบัน มาหารือเพ่ือหาทางออกร่วมกนั ใน

วันที่ 4 ก.ย. ส่วนวิชาชีพอื่นจะหารือแยกเป็นกลุ่ม   
     ด้าน นพ.สรุโชค ต่างวิวัฒน์  รองเลขาธกิารอย. กล่าวว่า ร่างพ.ร.บ.ยาฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือคุ้มครองประชาชน ซึ่งยัง

ต้องผ่านขั้นตอนอกีมาก เมื่อมีความเห็นแย้ง อย.ต้องรวบรวมความเหน็ทั้งหมดสรุปเสนอรมว.สธ. เพ่ือแนบกบัร่าง

พ.ร.บ.ยา พ.ศ... ประกอบการพิจารณาของ ครม.และน าร่างเสนอต่อ สนช.ต่อไป 

    -คณะเภสชัศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ร่วมกบัสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสชัศาสตร์ และสโมสรนิสติเภสชัศาสตร์ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จัดงานเสวนาวิชาการในหัวข้อ "ปัญหาร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบบัใหม่" เพ่ือให้ข้อมูลที่ครบถ้วนรอบ

ด้านต่อนิสติ คณาจารย์และผู้สนใจ รวมถึงข้อเสนอเพ่ือแก้ไขปัญหา  พร้อมออกแถลงการณ์  1.ขอให้ชะลอการน าร่าง

พ.ร.บ.ยาฉบบันี้ เสนอต่อ รมว.สธ. ครม.และ สนช. 2.ขอให้รมว.สธ. จัดประชุมหารือกบัผู้ที่คัดค้าน เพ่ือปรับแก้ไขใน

ประเดน็ที่เป็นปัญหา 3.ให้มีการปรึกษาหารือระหว่างสถาบันการศึกษาทางเภสชัศาสตร์ เครือข่ายวิชาชีพ ประชาชน 

ร่วมกบัสธ.  4.สธ.ต้องเร่งด าเนินการก่อนการคดัค้านจะขยายตวัเป็นการประท้วง  และ 5.การร่างพ.ร.บ.ยา ต้องอยู่บน

หลักวิชาการ ความสอดคล้องระหว่างสากลและสถานการณ์สงัคม โดยไม่ปิดกั้นการรับฟังความเหน็ทุกฝ่าย โดยคณะ

เภสชัศาสตร์ 19 สถาบนัได้จัดท าข้อมูลเชิงวิชาการเพ่ือสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.อยู่แล้ว ซึ่งประเดน็หลักที่มีความเหน็ต่าง 

ได้แก่ การแยกประเภทกลุ่มยา และการเปิดให้วิชาอื่นปรงุยาและจ่ายยา  

       ส าหรับการเคล่ือนไหวคดัค้านร่าง พ.ร.บ.ดงักล่าว ในวันที่ 4 ก.ย. เวลา 16.00 น. คณะเภสชัศาสตร์ ร่วมกบัชมรม

ศิษย์เก่าเภสชัศาสตร์ และสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จะจัดเสวนาและแสดงจุดยืนที่คณะเภสชัศาสตร์ ม.

มหิดล 

โพสตทู์เดย์     -เสนอข่าว ภก.จิระ วิภาสวงศ์ ประธานชมรมเภสชัสาธารณสขุแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หากร่าง พ.ร.บ.ยาฉบบัใหม่

บังคับใช้จะท าให้การควบคุมหรือตรวจสอบการใช้ยาของภาคเอกชนยาก และยังมีข้ออนุญาตให้แพทย์ ทันตแพทย์ 

สามารถผลิตยาได้ในคลินิกเอกชน ซึ่งต่อไปคลินิกด้านผวิหนังสามารถผลิตยาขึ้นมาใช้กบัผู้ป่วยได้เอง สตูรการผลิตยา

อาจไม่ได้มาตรฐาน ไม่ปลอดภัยกบัประชาชน ส่วนประเดน็เภสชักรมีน้อย อาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เพราะเภสชั

กรจบใหม่แต่ละปีถึง 2,000 คน ขณะที่ภาครัฐมีแค่ 300 ต าแหน่ง  ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะบริหารต าแหน่งงาน

ให้เหมาะสม 

       ด้าน นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ กิจการ สนช.กล่าวว่า หากเอาผลประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นที่ตั้ง  โดยให้ประชาชนสามารถจัดหาหรือซื้ อยาได้ในราคาไม่แพง รวมถึงมีการคุ้มครองสทิธผู้ิบริโภคที่

ชัดเจน ร่างพ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่          กน่็าจะเป็นประโยชน์กบัประชาชนที่จะสามารถเข้าถึงยาได้สะดวกขึ้น อย่างไรก็

ตาม  ต้องจ าแนกประเภทยาให้ชัดเจน และระบุรายละเอยีดว่ายาชนิดใดประชาชนซื้ อได้เอง หรือต้องจ่ายโดยเภสชักร

เท่านั้น    

 บทความ 

ผู้จัดการรายวัน     -เสนอบทความว่า พ.ร.บ.ยา ฉบบัใหม่ ที่แบ่งประเภทยาไม่ตรงหลักสากล และเปิดกว้างวิชาชีพอื่นจ่ายยาได้ ท าให้

เกดิกระแสเรียกร้องให้ปฏิรูป อย. เนื่องจากเหน็ว่ายังมีปัญหาด้านการขึ้นทะเบียนยา  ปัญหาสเตียรอยด์ และปัญหา

การปลอมปนไซบูทรามีนในผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร โดยให้ส านักยา และส านักอาหาร ประสานงานท างานแบบบูรณา
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                                                             สรุปข่าววันที่ 4 กันยายน 2561 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

การเพ่ือจัดการปัญหา 

โพสตทู์เดย์  
คอลัมน์ ภมูคิุ้มกนั 

   -กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ. ... ยังคงเป็นข้อถกเถียงในวงการแพทย์ ล่าสุด พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะรอง

นายกรัฐมนตรี ได้ขอร้องให้ทุกฝ่ายใจเย็น และมอบหมายให้อย.เชิญทั้ง 2 ฝ่ายมาพูดคุยกัน ให้ได้ข้อสรุปไม่เกิน

สปัดาห์นี้  ซึ่งข้อกงัวลที่น่าสนใจจาก ภก.กติต ิพิทกัษ์ นิตนิันท ์อดตีนายกสภาเภสชักรรม และที่ปรึกษาสภาเภสชักรรม 

คอื การแบ่งประเภทยาตามมาตรฐานสากล ได้แก่ ยาที่ต้องจ่ายตามใบสั่งยา ยาที่จ่ายโดยผู้ประกอบวิชาชีพเภสชักรรม 

และยาสามญัประจ าบ้าน และใช้ระบบใบสั่งยามากขึ้นแทนการเปิดให้วิชาชีพอื่นมาจ่ายยา  แต่ควรยกเว้นส าหรับพ้ืนที่

ห่างไกลหรือรพ.สต. ที่เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ  

โพสตทู์เดย์ คอลัมน์

สงัคมโพสตทู์เดย์ 

    -กล่าวว่า กระแสคดัค้านร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบบัแก้ไข ยังเป็นประเดน็เดมิที่เคยเสนอแก้มาหลายรอบ คอืมาตรา 22(5) 

การจ่ายยาหรือขายยาในคลินิกส่วนตัว ที่ร่างกฎหมายใหม่ เปล่ียนว่า การจ่ายยาจะยกเว้นเพ่ิมเติมให้กบั "ผู้ประกอบ

วิชาชีพอื่น" ซึ่งให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่จะออกมาภายหลัง โดย ภก.จรัญวิทย์ แซ่พัว กรรมการสมาคมเภสชักรรม

ชุมชน ระบวุ่าเป็นการสนบัสนุนการขยายกรอบยาในคลินิกส่วนตวัของพยาบาล  ผลเสยีคอืจะไม่มกีารตรวจสอบถ่วงดุล

การกระจายยาให้เหมาะสม และจะเกิดอันตรายต่อประชาชน ซึ่งหาก สธ.ไม่ท าความเข้าใจให้ดี เชื่อว่า คสช.จะส่ง

สญัญาณให้ชะลอการเสนอแก้พ.ร.บ.ยาออกไปก่อน  

คมชัดลึก     -เสนอบทความเกี่ยวกับความเห็นของพยาบาล กรณีพ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ให้สิทธิ์จ่ายยาได้ โดย "จรรยาวัฒน์ ทับ

จันทร์" ประธานชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย เหน็ว่า พยาบาลสามารถจ่ายยาบางตวับางกลุ่มได้อยู่แล้ว แต่ร่าง

พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่จะช่วยให้การท าหน้าที่ส่วนนี้ ถูกต้องมากขึ้น ส าหรับข้อกังวลกรณีพยาบาลวิชาชีพที่เปิดคลินิก

ส่วนตัว ในสถานการณ์จริงผู้จบพยาบาลคงไม่กล้าจ่ายยาอนัตราย เพราะมีกฎหมายควบคุมใกล้ชิด ส่วนเรื่องการน า

พยาบาลไปขายยาในร้านสะดวกซื้อไม่น่าจะเป็นไป ทั้งนี้  ควรให้ทุกวิชาชีพที่เกี่ยวข้องร่วมกนัระดมความคิดเหน็ต่อร่าง

พ.ร.บ.ยา ฉบบัใหม่   

     ขณะที่ พรวรินทร์ นุตราวงศ์ พยาบาลช านาญการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล ไม่เหน็ด้วยที่พยาบาลจะสั่ง

จ่ายยาหรือขายยา เพราะอาจเกดิความผดิพลาดและเป็นภาระความรับผดิชอบที่หนักเกนิไป 

 
ข่าวสด มตชิน ไทยรัฐ 

โพสตทู์เดย์ ไทยโพสต ์

เดลินวิส ์คมชัดลึก M2F 
 
 

การสกั 
   -เสนอข่าว จากกรณี น.ส.ขวัญฤดี อนิทะบุญ อายุ 22 ปี เสยีชีวิตจากโรคเอดส์ และครอบครัวเชื่อว่าเกิดจากไปสัก

ลายที่ตลาดคลองหลอด เขตพระนคร กทม. ล่าสุด เจ้าหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม เขตพระนคร เจ้าหน้าที่ส  านักอนามัย 

เจ้าหน้าที่เทศกจิ ได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบร้านสกัในพ้ืนที่ โดยเฉพาะที่ย่านคลองหลอด เบื้องต้นพ้ืนที่เขตพระนครมีร้าน

สกัที่ขึ้นทะเบยีน 17 ร้าน แต่ใบอนุญาตหมดอายุ 10 ร้าน อยู่ระหว่างตรวจสอบว่ามีการเปิดให้บริการหลังใบอนุญาต

หมดอายุหรือไม่ 

     ด้าน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ ว่าฯ กทม. กล่าวว่า การอนุญาตเปิดกิจการเป็นหน้าที่ของสธ.ในการออก

ใบอนุญาตและตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนกทม.มีอ านาจในการตรวจสอบร้านสักที่อยู่ในอาคารว่ามีใบอนุญาต

หรือไม่ ส่วนร้านตามทางเท้า กทม.สามารถใช้อ านาจ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ ตักเตือน สั่งปรับได้ ทั้งนี้ จะประสาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบร้านสกัลาย สักคิ้ ว หรือสักตา ที่เปิดตามตลาดนัดในพ้ืนที่กทม.อย่างใกล้ชิด เพ่ือให้

ประชาชนได้รับความปลอดภัยมากที่สดุ 

     พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัด กทม. กล่าวว่า ในกทม.มร้ีานสกัที่ได้รับอนุญาต 50 ร้าน  ซึ่งอ านาจการตรวจสอบร้าน

สักเถื่อนเป็นของเจ้าพนักงาน  กทม. แต่ละเขตจะต้องเข้าไปดูแล กวดขัน ด าเนินการตามกฎหมาย หากไม่พบ

ใบอนุญาตจะมบีทลงโทษปรับสงูสดุไม่เกนิ 50,000 บาทและจ าคุกไม่เกนิ 6 เดอืน ยกเว้นกจิการที่อยู่ในความดูแลของ

แพทย์และพยาบาล ทั้งนี้  การสักหรือกิจการที่ใช้เขม็จิ้ มจนเกิดเลือดต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัย เครื่องมือ

อปุกรณต้์องผ่านฆ่าเชื้อและท าความสะอาด  ส่วนเขม็ต้องเปิดบรรจุภัณฑใ์หม่ โดยผู้บริโภคสามารถตรวจสอบร้านสกั

ได้ด้วยการขอดูใบอนุญาตประกอบกจิการ  

     ด้าน นายนิมิตร์ เทยีนอุดม ผอ.มูลนิธเิข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า ส านักโรคติดต่อ ส านักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อ

ทางเพศสมัพันธ ์กรมควบคุมโรค ต้องสอบสวนหาสาเหตุของการเสยีชีวิตที่แท้จริง และช่วยกนัสื่อสารให้ประชาชนได้

เข้าใจในสิ่งที่ถูกต้อง เพ่ือลดความเข้าใจผิด เพราะจะน าไปสู่การรังเกยีจ เลือกปฏบิัติกบัผู้ติดเชื้ อเอชไอวี กระทบกับ

เป้าหมายการยุตปัิญหาเอดส ์โดยขณะนี้ยังพบผู้ตดิเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในทุกกลุ่ม 6,000-10,000 คนต่อปี ผู้ติดเชื้ อ

รายใหม่ที่เข้ารับยาต้านไวรัสเอชไอวีในระบบหลักประกนัสขุภาพมปีีละประมาณ 2 หมื่นราย ส่วนการใช้ถุงยางอนามัย

ในกลุ่มวัยรุ่น เพ่ิมจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 60 แต่ไม่ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ เนื่องจากยังพบโรคติดต่อทาง

เพศสมัพันธอ์ื่นๆ เพ่ิมขึ้นทุกจังหวัด  
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       ด้าน นพ.สวุรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธบิดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้สั่งการให้พ้ืนที่ตรวจสอบหาข้อเทจ็จริง 

โดยเฉพาะประเดน็ผู้ติดเชื้ อรายอื่น ส่วนเรื่องร้านสัก เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นในการการตรวจสอบ โดยกทม.จะมีการ

ออกข้อบญัญัตติามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ.2558 ว่าด้วยเร่ืองกจิการที่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ  

มตชิน เดลนิิวส ์  
ข่าวสด ไทยรัฐ 
โพสตทู์เดย์  

    -เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า การติดเชื้ อเอชไอวีจนน าไปสู่การป่วยด้วยโรคเอดส์ 

เฉล่ียใช้เวลานานถึง 10 ปี ส่วนอาการระยะสั้นหลังติดเชื้ ออาจจะมีไข้ ผื่น ต่อมน า้เหลืองโต ไม่ถึงกบัเสยีชีวิต ซึ่งกรณี

การเสยีชีวิตจากการตดิเชื้อเอชไอวีหลังไปรับการสกั ต้องมกีารสอบสวนหาสาเหตุต่อไป 

เดลินวิส ์

เวบ็ไซตน์วิสท์วีี เวบ็ไซต์

แนวหน้า เชียงใหม่นวิส ์ 

    -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การสกัมีความเสี่ยงเกิดโรคและอันตราย เช่น 

การแพ้สีที่ใช้ในการสัก เคร่ืองมือที่ใช้ไม่สะอาด เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ ทั้งทางผิวหนังและระบบต่างๆ ของร่างกาย 

ภาวะแทรกซ้อนของการสกัที่พบบ่อย คอื ตดิเชื้อจากเขม็ที่ไม่สะอาดและกระบวนการดูแลแผลหลังการสกั โดยเชื้อโรค

ที่พบบ่อยมทีั้งเชื้อแบคทเีรีย เชื้อไวรัส เช่น ไวรัสตบัอกัเสบบ/ีซี เชื้อเอชไอวี เป็นต้น 

     พญ.มิ่งขวัญ  วิชัยดษิฐ ผอ.สถาบนัโรคผวิหนัง กล่าวว่า การตดิเชื้อจากการสกัพบมากขึ้น เนื่องจากมีความนิยมสกั

ในต าแหน่งที่ผวิหนังบอบบาง เสี่ยงต่อการตดิเชื้อ และการดูแลแผลหลังการสกัยุ่งยาก เช่น ริมฝีปาก หรืออวัยวะเพศ 

นอกจากนี้  ยังพบผลข้างเคียงด้านอื่น อาท ิเกดิแผลเป็น เกดิก้อนแกรนูโลมาของผิวหนัง การติดเชื้ อในกระแสเลือด 

ก่อนตดัสนิใจสกัผวิหนังควรค านึงถงึผลดผีลเสยีที่อาจเกดิขึ้น รวมทั้งหาข้อมูลสถานประกอบการที่เชื่อถอืได้ ทั้งนี้  การ

ลบรอยสกัมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการสกัหลายเท่า ส่วนใหญ่ต้องท าหลายครั้งอย่างต่อเนื่อง และควรได้รับการดูแลจาก

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น 

ไทยรัฐ ข่าวสด  
คมชัดลึก มตชิน 

   -เสนอข่าว นพ.วิวรรธน์ ก่อวิริยกมล  นพ.สสจ.เลย กล่าวว่า หญิงรายดงักล่าวเข้ามารับการรักษาที่รพ.ด้วยอาการติด

เชื้ อหลายอย่างก่อนจะเสียชีวิต แต่ไม่สามารถให้รายละเอียดของอาการและการเสียชีวิตได้ เนื่องจากเป็นสิทธิของ

ผู้ป่วย อย่างไรกต็าม หากส่วนกลางสอบถามมากจ็ะส่งรายงานให้ แต่ขณะนี้ยังไม่มกีารตดิต่อเข้ามา  

มตชิน    -เสนอข่าว นพ.ประพันธ ์ภานุภาค ผอ.ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า การติดเชื้ อเอชไอวีเฉียบพลันจะ

เกิดขึ้นภายใน 3-4 สัปดาห์ จะแสดงอาการคล้ายไข้หวัด เป็นไข้ มีผื่น แต่ไม่ถึงกับเสียชีวิต กรณีนี้ คาดว่าไม่น่าจะ

เกี่ยวข้องกับการสักลาย อย่างไรกต็าม ไม่มีค าแนะน าห้ามคนติดเชื้ อเอชไอวีสกัลาย เพราะคนทั่วไปและคนที่ไม่รู้ ว่า

ตนเองตดิเชื้ อกอ็าจไปสกัได้ การป้องกนัการติดเชื้ อเอชไอวีที่ดีที่สดุหากต้องการสกั ต้องเลือกร้านที่ท าความสะอาดด ี

เปล่ียนหัวเขม็ ที่ส  าคญักลุ่มผู้ตดิเชื้อเองจะต้องรับประทานยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง 

   -ด้าน บิดาและพ่ีสาวของผู้ เสียชีวิต ยังเชื่อว่าลูกสาวติดเชื้ อจากการสักลายอย่างแน่นอน และขอยุติข่าว ให้เป็นสิ่ง

เตอืนใจในสงัคมต่อไป 

 

สยามรัฐ  คอลัมน์ 

มุมศึกษาหาความสขุ 

บุหร่ี 

    -เสนอบทความ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวในงานประชุมวิชาการบุหร่ีกบัสขุภาพแห่งชาต ิคร้ัง

ที่ 17 เร่ือง "บุหร่ีท าร้ายหัวใจและหลอดเลือดสมอง" จัดโดย สสส. ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ เพ่ือการควบคุมการ

ยาสบู และเครือข่ายควบคุมยาสบู ว่า บุหร่ีช่วยให้เกษตรกรชาวไร่ยาสบูกว่า 2 หมื่นครอบครัวมรีายได้ แต่พบว่าผู้ปลูก

กส็บูบุหร่ีลดลง จึงควรสนับสนุนให้ปลูกพืชอย่างอื่น และแม้จะได้ภาษีจากยาสบูถงึ 6 หมื่นล้านบาท แต่ประเทศกต้็อง

สญูเสยีเงินภาษีในการรักษาผู้ป่วยจากการสบูบุหร่ีโดยเฉพาะงบบัตรทอง ถึง 7 หมื่นล้านบาท ส่วนข้อเสยีของบุหร่ีที่

องคก์ารอนามยัโลกรณรงคอ์ยู่ในขณะนี้  คอื บุหร่ีท าร้ายหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นข้อมูลที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่

ทราบ 

 

ไทยโพสต ์

โรคซึมเศรา้ 

     -เสนอข่าว นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. กล่าวถึงแนวทางการท างานหลังลงนาม MOU กับกรม

สขุภาพจิต เรื่องการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินด้านสขุภาพจิต และการพัฒนาเครือข่ายงานป้องกนัและการรับมือกบั

ภาวะฉุกเฉินด้านสขุภาพจิต ว่า สพฉ.และกรมสขุภาพจิตจะมคีณะท างานร่วมกนัในการพัฒนาเกณฑก์ารคัดแยกผู้ ป่วย

ฉุกเฉินทางจิต เพ่ือเป็นแนวทางให้ศูนย์สื่อสารสั่งการ 1669 ใช้ในการคดัแยกระดบัความรนุแรงและความฉุกเฉินของ

ผู้ ป่วย และสั่งการให้หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินในพ้ืนที่ออกไปปฏบิัติการตามกลุ่มอาการของผู้ป่วยได้ นอกจากนี้  จะ

พัฒนาหลักสูตรการปฐมพยาบาลส าหรับผู้ป่วยทางจิต และจัดอบรมให้กบัเจ้าหน้าที่กู้ชีพที่ออกไปปฏบิัติการฉุกเฉิน 

เพ่ือให้เกดิความปลอดภัยทั้งต่อผู้ป่วย ผู้ปฏบิตังิาน เจ้าหน้าที่หรือญาติพ่ีน้องที่อยู่ใกล้ผู้ป่วย รวมถึงในระหว่างส่งต่อ

ผู้ป่วยในรถหรือในพาหนะฉุกเฉิน  
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เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์

บ้านเมอืงออนไลน์ 

Smart Hospital 

   -เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวหลังตรวจเย่ียมติดตามผลการ

ด าเนินงานของรพ.ศรีธญัญา ว่า หลังจากรพ.ศรีธญัญาปรับการบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกให้มบีรรยากาศที่เป็นมติร ให้

เกียรติ ดูแลเหมือนเป็นบุคคลในครอบครัว ในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมาประชาชนมีความประทับใจในบริการมาก

ขึ้น และขณะนี้ ได้น าเทคโนโลยีมาช่วยอ านวยความสะดวก เป็น Smart Hospital 4.0 เตม็รูปแบบแห่งแรกของกรมฯ 

โดยเชื่อมโยงข้อมูลจุดบริการทุกแผนกทางระบบออนไลน์ และใช้หุ่นยนต์ช่วยจัดยาให้ผู้ป่วย ผู้ป่วยทุกสทิธิ์ใช้แค่บัตร

ประชาชนใบเดยีว และยังใช้ระบบควิอตัโนมตั ิลดความแออดัผู้ป่วยได้มาก โดยผู้ป่วยใหม่จะได้พบแพทย์ใน 20 นาท ี

ส่วนผู้ป่วยเก่าและวิกฤตฉุิกเฉินได้พบแพทย์ในเวลา 15 นาท ี

    -นพ. ศิริศักดิ์ ธติดิลิกรัตน์ ผอ.รพ.ศรีธญัญา กล่าวว่า ได้จัดระบบดูแลผู้ป่วยให้ได้รับความปลอดภัย โดยเปิดห้อง

ตรวจชันสตูรทางห้องปฏบิตักิารตลอด 24 ชั่วโมง ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสภาเทคนิคการแพทย์แล้ว สามารถ

ตรวจแลบ็เร่งด่วน เช่น การตรวจปริมาณเมด็เลือดขาว เกลือแร่ในเลือด ตรวจสารเอม็ไซม์ของกล้ามเนื้ อหัวใจขาด

เลือด ฯลฯ และรายงานผลเข้าห้องตรวจแผนกผู้ ป่วยนอกหรือห้องจิตเวชฉุกเฉินได้ภายใน 15-20 นาที รวมทั้งมี

เคร่ืองเอก็ซเรย์ระบบดจิิตอล เพ่ือใช้ประกอบการตรวจวินิจฉัยของแพทย์ ส่งผลให้ผู้ ป่วยได้รับการดูแลรักษาได้อย่าง

แม่นย า ทนัท่วงทแีละปลอดภัย ในรายที่มอีาการทางกายอยู่ในขั้นรนุแรง จะมรีะบบการส่งต่อให้รพ.ใกล้เคยีง 

 

สยามบนัเทงิ 

Healthy Lung Thailand 

     -เสนอข่าว แอสต้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) ร่วมกบัเขตสขุภาพที่ 1 สธ. ส านักอนามัย ส านักการแพทย์ กทม. 

เปิดตัวโครงการเพ่ือสงัคม Healthy Lung Thailand รณรงค์สร้างการตระหนักรู้ เกี่ยวกบัโรคหอบหืดและโรคปอดอุด

กั้นเรื้อรัง เพ่ือส่งเสริมสขุภาพที่ดขีองคนไทย 

 

M2F  สวท. 

ส านักข่าวไทย 

วิธีก าจดัยงุลาย 

   -เสนอข่าว นพ.สขุมุ กาญจนพิมาย อธบิดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้ค้นพบวิธกี  าจัดยุงลายใน

บ้านด้วยตนเองที่ง่ายและสะดวก ด้วยการน าสารซักล้างที่มอียู่ในบ้านเรือนมาท าเป็นสารก าจัดลูกน า้และตวัยุงที่มคีวาม

ปลอดภัยสูง ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และไม่ท าให้ยุงดื้ อต่อสารเคมี โดยใช้ผงซักฟอกโรยในภาชนะขังน ้าที่ไม่

สามารถคว ่าได้ เช่น จานรองขาตู้ แจกนั  

 
ส านักข่าวไทย 
ไอเอน็เอน็ 

โฆษณาผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 

     -เสนอข่าว นพ.พูลลาภ  ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธกิาร อย. กล่าวว่า ได้รับเร่ืองร้องเรียนจากผู้บริโภคว่าเจ้าหน้าที่

รพ.แห่งหนึ่งโพสต์รูปและข้อความโฆษณาขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จึงตรวจสอบเฟซบุก๊  “วลิตา ปะวันเนาว์” พบ
แสดงภาพการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ และแสดงข้อความโฆษณาสรรพคุณของผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต จึง ได้สั่ง

ระงับการโฆษณาแล้ว และขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกนิจริงทางสื่อออนไลน์ อาจได้รับ

อนัตรายถงึแก่ชีวิต 

 
ไทยโพสต ์

การจดัการโรคไม่ติดต่อ 

    -เสนอสกู๊ป นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า รมว.สธ.ได้น าคณะท างานของ

หน่วยงานสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องโรคไม่ติดต่อ เข้าพบนายกรัฐมนตรี พร้อมหารือทศิทางการจัดการปัญหาโรคไม่

ตดิต่อของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 28-30 ส.ค. 2561 โดยเฉพาะในประเดน็กลไกที่รับผิดชอบต่อการขับเคลื่อน

งาน การขบัเคล่ือนมาตรการทางภาษีด้านสขุภาพ การด าเนินงานลดปัจจัยเสี่ยงและโรคไม่ติดต่อในโรงเรียน การลด

การบริโภคเกลือและโซเดยีมในประชาชน รวมถงึชุดสทิธปิระโยชน์ด้านการส่งเสริมป้องกนัโรคไม่ตดิต่อ  

 
กรงุเทพธรุกจิ 

โรคติดโซเชียล 

     -เสนอข่าว กรมสุขภาพจิตเผย ปัจจุบันมีการบรรจุการติดโซเชียลเป็นโรคทางจิตเวชที่ต้องได้รับการวินิจฉัย-

บ าบดั และเสนอให้เพ่ิมการศึกษาพ้ืนฐานให้เดก็รุ่นใหม่มภีมูคิุ้มกนัในการใช้การใช้งานอนิเทอร์เน็ต โดย นพ.ยงยุทธ 

วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสขุภาพจิต แนะน าให้ควบคุมการใช้อนิเทอร์เนต็ในครอบครัวโดยใช้หลัก "3 ต้อง 3 

ไม่" คือต้องก าหนดเวลา ต้องก าหนดรายการ ต้องเล่นกับลูก และไม่ใช้อินเทอร์เนต็ในห้องนอน ไม่ใช้ในเวลาของ

ครอบครัว และพ่อแม่ผู้ปกครองต้องไม่เป็นแบบอย่างที่ผิด ส่วนข้อควรปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ต คือ Do รู้

เป้าหมาย ควบคุมเวลา ใช้วิจารณญาณกบัเนื้อหาและใช้เพ่ือท าสิ่งดีๆ  ให้กบัชีวิต และ Don't คอื อย่าท าด้วยความรู้สกึ 

เช่น เล่นอนิเทอร์เนต็เพราะรู้สกึเบื่อ เหงา ตื่นเต้น แต่ควรใช้อนิเทอร์เนต็ด้วยเหตผุล เช่น เพ่ือค้นหาความรู้  เพ่ือผ่อน



                                                             สรุปข่าววันที่ 4 กันยายน 2561 5 
สื่อ ประเด็นข่าว 

คลายความเครียด 

 สารเคมีก าจดัศตัรูพชื 

ไทยโพสต ์

 

     -เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่  คณะแพทยศาสตร์ รพ.

จุฬาลงกรณ์ กล่าวถึงมติคณะกรรมการวัตถุอนัตรายที่ให้ยกเลิกการใช้พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกรโฟเซต ใน

พืชผักสวนครัว-สมุนไพร แต่ให้ใช้ได้ในพืชเศรษฐกิจ และห้ามใช้ในพ้ืนที่ใกล้ต้นน า้ ว่า ไม่เพียงพอในการคุ้มครอง

สขุภาพ สะท้อนให้เหน็ความหละหลวมในการแต่งตั้งคณะกรรมการวัตถุอนัตราย เพราะสารเคมียังสามารถไหลผ่าน

ดนิและซึมเข้าไปในแหล่งน า้ได้  รวมทั้งยังท าให้พืชเศรษฐกจิที่ส่งออกมกีารปนเป้ือนสารเคม ีและการปลูกพืชเพ่ือเป็น

อาหารสตัว์ที่ส่วนหนึ่งน ามาเป็นอาหารมนุษย์ ไม่แน่ใจว่ามกีารปนเป้ือนมากน้อยเพียงใด 
      ด้าน นายวิฑรูย์ เล่ียนจ ารญู ผอ.มูลนิธชิีววิถ ีกล่าวถงึการฟ้องร้องคณะกรรมการวัตถุอนัราย ว่า หลังจากนักวิชาการ

ยื่นหนังสอืคดัค้านการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่เป็นกลาง ของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมกี าจัดศัตรูพืช

ที่มีความเสี่ยงสงู  ภาคประชาชนได้ติดตามผล หากมีการแต่งตั้งอนุกรรมการ จะเดินหน้าฟ้องร้องต่อไป แต่หากไม่มี

การแต่งตั้ง อาจชะลอการฟ้องร้องไปก่อน  

 
มตชิน  

โครงการคนละกา้ว 

   -เสนอข่าว ภาพยนตร์สารคด ี“2,215 เชื่อ บ้า กล้า ก้าว” บันทกึเรื่องราวการวิ่งระยะทางกว่า 2,215 กม.จากเบตง 

ถึงแม่สาย ของโครงการก้าวคนละก้าว เพ่ือหารายได้ซื้ อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ให้กบัรพศ. 11 แห่งทั่วประเทศ  

เปิดให้ชมฟรี 720,000 ที่นั่งในเครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ และ เอส เอฟ ตั้งแต่ 6 ก.ย.เป็นต้นไป วันจันทร์-ศุกร ์วันละ 1 

รอบ และ วันเสาร์-อาทติย์ วันละ 2 รอบ และที่สนามกฬีาแห่งชาติ วันที่ 14-16 ก.ย. วันละ 4 รอบ รอบละ 2,500 ที่

นั่งฟรี 

 
ไทยรัฐ  

โครงการลดใชถุ้งพลาสติก 

   -เสนอข่าว นายสปุกติ โพธิ์ปภาพันธ ์ผวจ.ลพบุรี เปิดตัวโครงการลดการใช้ถุงพลาสติกและเลิกใช้ภาชนะโฟม เพ่ือ

ขบัเคล่ือนโครงการจังหวัดสะอาด โดยสสจ.ลพบุรีน าวิทยากรมาร่วมบรรยายเรื่องภัยเงียบจากพลาสติกและกล่อมโฟ

มด้วย  

 


